

## ประกาศสำคัญ วันที่ 7 เมษายน 2560

### เรื่อง เปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์สำหรับผลิตภัณฑ์บัญชีเงินฝาก

อ้างอิงถึงประกาศวันที่ 22 ธันวาคม 2559 โดยธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ได้บรรลุข้อตกลงในการโอนธุรกิจลูกค้ารายย่อย (Retail Banking) ให้แก่ธนาคารทีเอสบี จำกัด (มหาชน) และบริษัท ออล-เวย์ส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยภายใต้บริษัท ทีเอสบีไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยภายใต้ข้อตกลงดังกล่าวครอบคลุมถึงธุรกิจบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อธุรกิจรายย่อย บริการธนบดีธนกิจ (Wealth Management) สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ธุรกิจแบงก์แอสซัวร์รันส์ และเงินฝากสำหรับรายย่อยของธนาคารฯ

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและจำกัดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับท่านลูกค้า ธนาคารฯ ขอถือโอกาสนี้เรียนให้ท่านทราบถึงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงขั้นตอนการดำเนินการล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อให้ท่านได้มีข้อมูลที่ครบถ้วน โดยธนาคารฯ มุ่งมั่นให้ท่านได้รับการบริการทางการเงินและธนาคารอย่างต่อเนื่อง

### **อัตราดอกเบี้ยพิเศษ BonusSaver สำหรับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ JustOne/ JustOne Payroll**

ธนาคารฯ จะทำการยกเลิกสิทธิประโยชน์อัตราดอกเบี้ย BonusSaver สำหรับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ JustOne/ JustOne Payroll (ปัจจุบันอยู่ที่อัตรา 5% ต่อปี สำหรับยอดเงินฝากไม่เกิน 2 แสนบาทแรก กรณีที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต VISA Platinum BonusSaver หรือ บัตรวีซ่าเดบิต ภายในเดือนไม่น้อยกว่า 8,000 บาทขึ้นไป) โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป ซึ่งลูกค้าจะสามารถใช้บัตรเครดิต VISA Platinum BonusSaver หรือบัตรวีซ่าเดบิต เพื่อได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ BonusSaver เพิ่มขึ้นเป็น 5% ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 เป็นเดือนสุดท้าย โดยดอกเบี้ยพิเศษดังกล่าวจะถูกเครดิตเข้าบัญชีเงินฝากภายในเดือนมิถุนายน 2560

อย่างไรก็ดี ลูกค้ายังสามารถใช้บริการบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ JustOne บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ JustOne Payroll ของบัญชีเงินเดือน และบัตรวีซ่าเดบิตได้ตามปกติต่อไปโดยได้รับอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคารฯ

ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบแทนลูกค้าผู้มีพระคุณ ธนาคารฯ ได้ออกมาตรการพิเศษให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมแก่ผู้ถือบัตรเครดิตสำหรับบัตรเครดิต VISA Platinum BonusSaver จากเดิมที่ไม่ได้รับคะแนนสะสมจากการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ผู้ถือบัตรจะได้รับคะแนนสะสม 360° rewards points 1 คะแนน จากการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ทุกๆ 20 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป

### **อัตราดอกเบี้ยพิเศษ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Power Saver Plus**

ธนาคารฯ จะทำการยกเลิกสิทธิประโยชน์อัตราดอกเบี้ยพิเศษ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Power Saver Plus สำหรับกรณีที่ไม่มีการถอนตามเงื่อนไขที่กำหนด (ปัจจุบันอยู่ที่อัตรา 5% ของดอกเบี้ยต่อปี) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป

สำหรับลูกค้าที่ไม่มีรายการถอนเงินในบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2560 ลูกค้ายังคงมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในรอบบัญชีดังกล่าวตามปกติ

ธนาคารฯ ขอขอบคุณท่านลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจธนาคารฯ ด้วยดีเสมอมา และขออภัยเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้หากท่านไม่ได้รับความสะดวกในช่วงการถ่ายโอนธุรกิจในครั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อสาขาธนาคารฯ ที่ท่านสะดวกหรือ ศูนย์บริการธนาคารฯ ทางโทรศัพท์ หมายเลข 1595